



ที่ ลป ๐๐๑๖.๑/ว ๕๗๗๖

ศาลากลางจังหวัดลำปาง
กม.๕ ถนนชริราษฎร์ดำเนิน
ตำบลพระบาท ลป ๕๒๐๐๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การตั้งชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน
เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
นายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๒๑๐.๕/ว ๙๑๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทนกระดานดำ (Blackboard) หรือกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard) หลายโครงการ ซึ่งบางโครงการใช้ชื่อโครงการที่สื่อความหมายไม่ชัดเจน หรือการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวที่หลากหลาย ดังนั้น เพื่อให้การใช้ชื่อโครงการและอุปกรณ์ที่จะขอจัดซื้อ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดชื่อโครงการและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑) ชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทนกระดานดำ (Blackboard) หรือกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard) ให้ใช้คำว่า “ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic classroom หรือ E-classroom)”

๒) ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แทนกระดานดำ (Blackboard) หรือกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard) ให้ใช้คำว่า “กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic board หรือ E-board)”

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล ก่องสุรพล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๒๗
โทร. มท ๒๘๕๔๕ , ๒๘๕๔๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 ๖๒๗๔
 วันที่ 28 พ.ย. 2554
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๐๐๐
 เลขที่ ๒๙
 วันที่ 29 พ.ย. 2554
 เวลา

ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๐๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประสานองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ในการตั้งชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทนกระดานดำ (Blackboard) หรือกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard) จำนวนหลายโครงการ ซึ่งบางโครงการใช้ชื่อโครงการที่สื่อความหมายไม่ชัดเจน เช่น โครงการห้องศูนย์อัจฉริยภาพ โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ โครงการห้องเรียน ICT โครงการห้องเรียน ECC School at home เป็นต้น รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แทนกระดานดำ (Blackboard) หรือกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard) ที่หลากหลาย เช่น จอภาพระบบสัมผัส กระดาน Interactive board กระดาน Active board กระดานมัลติมีเดีย เป็นต้น

เพื่อให้การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทนกระดาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จึงขอความร่วมมือทุกจังหวัด ประสานองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ในการตั้งชื่อ ดังนี้

๑. ชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทนกระดานดำ (Blackboard) หรือกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard) ให้ใช้คำว่า “ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic classroom หรือ E-classroom)”

๒. ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แทนกระดานดำ (Blackboard) หรือกระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard) ให้ใช้คำว่า “กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic board หรือ E-board)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ และประสานองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
 คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๗๙ (มท. ๕๑๑๐๑)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๖๗ (มท. ๕๑๕๕๓)